
CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Trong cuộc sống tạm bợ này có muôn vàn thăng trầm biến đổi khôn lường nhưng gia đình chúng tôi luôn bám víu vào Thiên Chúa quan phòng lúc nào cũng là kim chỉ nam đưa chúng tôi đến bến bờ yên lành.

Con xin kính chào Cha Linh Hướng và quý Anh Chị Em Ca Đoàn La Vang Tình Thương và Cộng Đoàn Dân Chúa St. Elizabeth thân mến.

Chúng con là Tài Trần và Khanh Vũ. Chúng con đã gia nhập CĐLVTT được hơn hai mươi năm. Con xin chia sẻ những kỷ niệm vui trong suốt thời gian trên.

Nhớ ngày nào vợ chồng con đã từng dẫn các con và mẹ vợ đi tập hát mỗi tuần vì các cháu còn bé nên không để các cháu ở nhà được. Mặc dù công việc làm ăn và chăm sóc gia đình rất bận rộn. Nhiều khi tập hát về rất trễ, các cháu nằm ngủ trên ghế nhà thờ, còn mẹ vợ thì ngồi đọc kinh suốt thời gian tập hát và chắc nhờ vậy nên các cháu có một lòng kính mến Chúa một cách đặc biệt chẳng?

Sau đó các cháu đã gia nhập vào ca đoàn thiếu nhi rồi đến gia nhập vào các đội giúp lễ. Ngoài việc gia nhập ca đoàn chúng con đã thực hiện việc sống đạo bằng cách xem những bài giảng từ YouTube của các cha các sơ và của truyền thông công giáo để có thể học hỏi về đạo công giáo của chúng ta. Chúng con cố gắng đọc kinh thánh để tìm hiểu về lời Chúa.

Về sống đạo, chúng tôi cố gắng chia sẻ và giúp đỡ yêu thương những người chung quanh để làm gương sáng cho các con để chúng hiểu biết Thánh Ý Chúa bằng cách cầu nguyện đọc kinh mỗi ngày.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Gia đình chúng tôi gồm vợ chồng và ba người con. Con gái đầu lòng của chúng tôi năm nay được 25 tuổi và cháu sẽ ra trường bác sĩ Internal Medicine Medical Doctor vào tháng 05 năm 2021 của trường medical school in Michigan. Mặc dù cháu đã học sắp xong nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ cháu về phương diện chọn ngành nghề và cũng giúp cho cháu được hiểu biết thêm về đạo công giáo vì khi học ở trường trung học dạy cho các cháu về vấn đề phá thai hoặc ngừa thai mà đạo công giáo

chúng ta thì lại không cho phép do đó chúng tôi dùng rất nhiều thời gian để nói chuyện với con gái về vấn đề này. Trước đây ngoài những vấn đề dạy dỗ cho con trẻ được học hành tấn tới thì ngày giờ này chúng tôi phải để ý tới đạo đức của chúng. Vì trong trường họ không dạy cho các cháu về vấn đề đạo đức do đó chúng tôi cần phải có nhiều thời gian với cháu hơn.

Cháu trai 23 tuổi đang học năm cuối của UC Sandiego Public Health về ngành y tế học và khi lên trên trường cháu cũng vẫn bị nhiều cám dỗ về rượu bia. Chúng tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ dạy dỗ và cầu nguyện thật nhiều cho cháu để cháu hiểu về sự tai hại của rượu bia như thế nào và nhờ ơn Chúa soi sáng do đó cháu đã hiểu và sửa đổi nhiều hơn và đã từ bỏ rượu để có thể học tốt hơn và cảm ơn Chúa. Tới tháng 6 này thì cháu học ra trường ngành y tế học public health. Cháu cũng muốn theo chí hướng của chị cháu muốn vào học trường y. Chúng tôi cũng chỉ dạy và hướng dẫn cho cháu nếu muốn theo ngành của chị thì phải có một trái tim yêu thương cố gắng giúp đỡ cho những người thiếu thốn nghèo khổ và nhất là theo hướng đi này phải hy sinh và sống cho tha nhân và phải thử thách bản thân bằng cách tình nguyện và giúp đỡ cho những người homeless và không xem trọng tiền tài vật chất. Nếu có thể làm được điều đó thì mới có thể trở thành người bác sĩ tốt cho xã hội.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Hy vọng những điều chúng tôi dạy dỗ cháu có thể hiểu và thực hiện để trở nên một con người hữu dụng cho xã hội. Xin anh chị em Ca Đoàn La Vang Tình Thương cũng cầu nguyện cho con trai thứ của chúng tôi để cháu có thể thực hiện những điều cháu muốn .

Người con trai út của chúng tôi 18 tuổi đang học trường UC Santa Barbara. Cháu muốn học ngành hóa-sinh. Hy vọng là cháu có thể thực hiện như ý nguyện của cháu.

Trong ba người con mỗi đứa đều có những tính tình riêng do đó chúng tôi phải theo dõi rất kỹ lưỡng để chỉ bảo cho các cháu có thể trở nên tốt lành hơn về đạo đức cũng như về học vấn.

Hành đạo chúng tôi cố gắng làm gương sáng bằng cách giúp đỡ cho những người nghèo khổ chung quanh. Tình nguyện vào những cơ sở giúp người nghèo khổ. Đồng thời lúc nào cũng theo dõi và chỉ dạy cho các cháu để các cháu có thể tìm hiểu và biết được ơn gọi Chúa muốn các cháu làm gì và muốn điều gì.

Chăm sóc các cháu không phải là một điều dễ dàng đối với chúng tôi nhưng chúng tôi rất kiên trì chỉ bảo và dạy dỗ các cháu để cho các cháu không đi sai đường. Đối với trong gia đình vợ chồng chúng tôi cũng sống hòa thuận mặc dù đôi khi cũng có gặp những trục trặc nhỏ nhưng không phải là vấn đề lớn lao. Do đó chúng tôi cũng vẫn vượt qua được những trở ngại đó để sống một cuộc sống trong tinh thần Công Giáo. Chúng tôi cố gắng đọc kinh tối và nhắc nhở các con nhớ đi lễ ngày chủ nhật. Điều quan trọng đối với chúng tôi là các con phải hiểu biết Chúa là ai và luôn luôn kính mến Chúa trên hết mọi sự. Những gì chúng tôi dạy dỗ các con hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Chúng tôi đang mong mỏi để được đọc những sách thánh và tìm hiểu lời Chúa qua kinh Thánh, nhưng đó là điều chúng tôi chưa làm được.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Chúng tôi cố gắng dạy dỗ các cháu để các cháu có thể giúp đỡ cho những người chung quanh. Chúng tôi mong mỗi các cháu có thể chia sẻ những gì bản thân các cháu có để giúp đỡ cho những người thiếu may mắn trong xã hội do đó chúng tôi cũng cố gắng để bỏ thời giờ và công sức giúp đỡ cho những người homeless những người ăn mày ăn xin ngoài đường những người chúng tôi được cơ hội gặp họ chuyển cuộc sống để giúp đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần để làm gương sáng cho các con. Chúng tôi cũng cố gắng bỏ nhiều thời giờ giúp đỡ cho những người kém may mắn để họ có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Những việc cần cải thiện trong gia đình chúng tôi là cố gắng để đọc kinh chung trong gia đình vì các con đi học nơi xa. Do đó rất khó khăn cho chúng tôi trong vấn đề này. Chúng tôi vẫn cầu mong xin Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng tôi có thể làm được điều này. Gia đình chúng tôi cố gắng sống chia sẻ qua lời Chúa chỉ dẫn bằng cách làm việc thiện. Ví dụ chúng tôi có một cơ sở làm ăn riêng. Chúng tôi sống hòa hoãn vui vẻ giúp đỡ cho những người làm việc sống Đức Tin theo tinh thần Kitô Giáo.

Chúng tôi đã có 3 người con nuôi. 2 người homeless ngoài đường chúng tôi cũng đưa về nhà để họ ở và giúp đỡ họ trong mấy tháng đầu cũng giúp họ tìm việc làm và có nơi ở riêng.

Một con gái nuôi của chúng tôi. Mẹ mất sớm, bố bỏ con về Việt Nam lấy vợ. Con gái lớn của tôi mang về giới thiệu cho bố mẹ. Chúng tôi cũng đưa cháu gái về nhà cho cháu có chỗ ăn chỗ ở. Hiện cháu đã học xong 4 năm đại học Berkeley và đang học cao học NursePractitioner ở New York.

Chúng tôi suy nếu chúng tôi không vào Ca Đoàn để tập dợt mỗi tuần trong thời ban sơ để làm gương sáng cho các con thì ngày giờ này các con của chúng tôi sẽ không được như ngày hôm nay.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Trong cuộc sống tạm bợ này có muôn vàn thăng trầm biến đổi khôn lường nhưng gia đình chúng tôi luôn bám víu vào Thiên Chúa quan phòng lúc nào cũng là kim chỉ nam đưa chúng tôi đến bến bờ yên lành.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe lời chia sẻ của chúng tôi.

- Tài Khanh-



Anh chị Tài Khanh

